

Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa, thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị

04:08 20/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Năm căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết được trao đến cho gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng với đó là nhiều phần quà dành tặng các gia đình chính sách và các em học sinh hiếu học vượt khó tại Quảng Trị.

Trong khuôn khổ chương trình về nguồn “Thắp sáng ngọn lửa tri ân” nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao quà cho các nhà báo lão thành, nhà báo cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sỹ nhà báo, các nhà báo con thương binh, liệt sỹ. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà tài trợ là Ngân hàng Quân đội dành tặng phần quà động viên, hỗ trợ cho quá trình học tập của các học sinh nghèo hiếu học.

Tham dự và chủ trì chương trình có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các phòng ban đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Báo Quảng Trị, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo thành phố Đông Hà, huyện Triệu Phong.

Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của các gia đình chính sách, nhà báo lão thành, nhà báo là cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sỹ nhà báo; các nhà báo là con thương binh, liệt sỹ và các cháu học sinh nghèo hiếu học.



Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định tinh thần và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam; hành trình về nguồn "Thắp sáng ngọn lửa tri ân" tại Quảng Trị nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, trong đó có điểm đến là thăm và tặng quà các nhà báo lão thành, nhà báo cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sỹ nhà báo, các nhà báo con thương binh, liệt sỹ và học sinh nghèo học giỏi, phần nào thể hiện tình cảm và nghĩa cử biết ơn của Hội Nhà báo Việt Nam.



Ông Phan Văn Linh Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong phát biểu

Trong dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam trao 35 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) đến với các nhà báo lão thành, nhà báo cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ nhà báo; trao 30 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các nhà báo con thương binh, liệt sĩ; đồng thời, tặng 10 chiếc máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A6 cho các cháu học sinh nghèo hiếu học tại Quảng Trị. Nhận được phần quà là máy tính bảng, em Lê Thị Bình (2006) học sinh lớp 12 trường THCS & THPT Côn Tiên (huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết bản thân rất vui mừng vì có thêm dụng cụ học tập cần thiết trong thời điểm 4.0 hiện nay, cũng như trước ngưỡng cửa thi đại học sắp đến.

"Gia đình khó khăn, mẹ em làm nông còn bố ở nhà, nên việc có món đồ công nghệ như này khá xa xỉ đối với nhà em. Em rất vui khi hôm nay được các nhà báo và nhà tài trợ tặng món quà. Em sẽ sử dụng hiệu quả nó cho mục đích học tập sau này", em Lê Thị Bình chia sẻ.

Cũng trong chiều cùng ngày, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đến thăm và làm việc tại xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.



Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao tặng 5 nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đây, đoàn công tác đã trao biểu trưng 5 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện nhà tài trợ Ngân hàng Quân đội trao 10 máy tính bảng, 50 suất quà cho người nghèo, 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tại xã Triệu Trung. Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng 200 áo sơ mi, áo phông (Gems Việt Nam) cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, năm nay dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Quảng Trị tổ chức chương trình về nguồn với chủ đề “Thắp sáng ngọn lửa tri ân”, để tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, các gia đình chính sách, nhà báo lão thành, nhà báo cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ nhà báo; các nhà báo là con thương binh, liệt sĩ, học sinh nghèo hiếu học.

“Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn đóng góp một phần động viên cũng như cả giá trị tinh thần đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nhà

báo cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ nhà báo; học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”, nhà báo Nguyễn Đức Lợi chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi cũng bày tỏ mong muốn các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển.



Trao tặng xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cảm ơn đoàn lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đã dành tình cảm đến với quê hương Triệu Phong. Chủ tịch UBND huyện cho biết nhân dân Triệu Phong chịu nhiều hy sinh, gian khổ, đau thương, mất mát. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 5.643 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ... Cũng từ thế, Triệu Phong là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.

“Hiện nay trên địa bàn huyện còn nhiều người có công, học sinh nghèo hiếu học đang mong chờ những tấm lòng vàng, những hỗ trợ về vật chất của các tổ chức doanh nghiệp, các mạnh thường quân. Những món quà góp phần cùng huyện thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, làm thắp sáng, lan tỏa ngọn lửa tri ân trong cộng đồng. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới huyện Triệu

Phong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các đồng chí, các tổ chức, các cá nhân trong cả nước để góp phần giúp người có công với bất khó khăn", ông Phan Văn Linh cho biết.

Khánh Trinh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-trao-tang-5-can-nha-tinh-nghia-tham-va-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-tai-quang-tri>